

## โครงการภูมิทัศน์วัฒนธรรมเกษตรล้านนา

### คำขวัญ

“พระชนมพรรษา ๘๔ แม่โจ้สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน”

### ความเป็นมา

เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ประชุมครั้งที่ ๑ สี่โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่ง ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สนอ  
อธิการบดีมีนโยบายให้จัดทำโครงการ ๓ โครงการ ได้แก่ ๓๕ ไร่ อนุรักษ์ และ ๘๔ พระชันษา  
อธิการบดีเชิญผู้เข้าร่วมประชุม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองอธิการบดี ผอ กอง  
สมาคมศิษย์เก่า ระดมความเห็นในการจัด ๓ โครงการ

### ๑ แผนงานเร่งด่วน

- การปรับพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเกษตรล้านนา และก่อสร้างอาคารชั่วคราวเป็นเรือนวัฒนธรรมที่  
ประทับ การเตรียมพื้นที่สำหรับทำนาทุกขั้นตอน และพื้นที่สำหรับกิจกรรมประกอบการแสดง  
ถวายทอดพระเนตร อาคารอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ
- การปรับพื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรมอัตลักษณ์เกษตรแม่โจ้ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างอาคารสถานที่  
ประทับ เพื่อเตรียมรับเสด็จมาชมความเป็นอัตลักษณ์แม่โจ้และประเพณีรับน้องแม่โจ้

### ๒ แผนงานระยะยาว

- การก่อสร้างอาคารแบบถาวรในพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ให้กองอาคารสถานที่  
ร่วมกับกองแผนงาน โดยใช้งบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ด้านภูมิทัศน์ได้มอบหมายให้คณะ  
กรรมการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการ  
ออกแบบ (อาจารย์โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาสาร)
- บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานวัฒนธรรม อัตลักษณ์แม่โจ้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจากคณะ  
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกแบบ (อาจารย์ทำเนียบ  
อุฬารกุล) ร่วมกับกองอาคารสถานที่ และกองแผนงาน โดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗

สำหรับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจะเตรียมเสนอกิจกรรมเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระรัตนราชสุ  
ตาฯ ตามที่มหาวิทยาลัยทราบว่าพระองค์ท่านต้องการให้แม่โจ้ พิจารณา

๑ แม่โจ้มีส่วนร่วมร่วมกับชุมชน ได้ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาการเกษตรและอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา  
อย่างไร

๒ กิจกรรมใดบ้างที่พระองค์ท่านจะสามารถร่วมกับชุมชนและกิจกรรมการเกษตรของชาวบ้าน และวัฒนธรรมเกษตรอย่างไร

๓ แม่โจ้มีรากเหง้าด้านวัฒนธรรม ประเพณีอัตลักษณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน

กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในการสร้างจิตสำนึก ให้องค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและจัดการ การใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ได้ปรับพื้นที่สำหรับแผนเร่งด่วนภูมิทัศน์วัฒนธรรมเกษตร ล้านนา และก่อสร้างอาคารชั่วคราวเป็นเรือนวัฒนธรรมที่ประทับ การเตรียมพื้นที่สำหรับทำนา ทุกขั้นตอน และพื้นที่สำหรับกิจกรรมประกอบการแสดงถวายทอดพระเนตร อาคารอนุรักษ์พันธุ์ พืชและสัตว์ เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๑-๑๓ เมษายน ๒๕๕๔ ได้แก่ ไถต้นคันดินและไถปรับพื้นที่ให้ราบบริเวณแปลงด้านใต้ของศูนย์วิจัยพลังงาน ๑๘ เมษายน ไถต้นคันดินและไถปรับพื้นที่ให้ราบแปลงด้านใต้ของศูนย์วิจัยพลังงาน และแปลงด้าน เหนือของศูนย์ควบคุมศัตรูพืช ๑๙-๒๐ เมษายน ไถต้นคันดินและไถปรับพื้นที่ให้ราบแปลงด้าน เหนือของศูนย์ควบคุมศัตรูพืชและแปลงด้านใต้ของแปลงทฤษฎีใหม่ ๒๑ เมษายน ไถปรับพื้นที่ ให้ราบและตั้งคันดินให้เป็นแนวถนนบริเวณแปลงด้านใต้ของแปลงทฤษฎีใหม่และด้านเหนือ ของแปลงทฤษฎีใหม่ ๒๒ เมษายน ไถปรับพื้นที่ให้ราบบริเวณแปลงวิจัยพืชไร่ด้านเหนือของ แปลงทฤษฎีใหม่ ๒๕ และ ๒๙ เมษายน ไถต้นคันดิน เพื่อทำที่จอดรถบริเวณแปลงวิจัยพืชไร่ ด้านเหนือของแปลงทฤษฎีใหม่ ทีมสำรวจของพัฒนาที่ดินเข้าวัดพื้นที่ ๒ พฤษภาคม ขุดระบาย น้ำข้างภายในพื้นที่ด้วยจอบ ๓ พื้นที่ฟาร์มพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้